

ประโยชน์ของชาติ ประโยชน์ส่วนตน จะเลือกอะไรดี



นายภาสกร เมืองพรหม

นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลชมเชยพิเศษ สโมสรโรตารีเจริญนคร

สิ่งต่างๆ ที่อยู่ในโลกนี้ ย่อมสร้างประโยชน์ให้แต่ละคนได้ไม่เหมือนกัน บางสิ่งอาจเป็นประโยชน์ให้กับบางคน แต่สำหรับคนอื่นแล้ว มันเป็นเรื่องที่เสียประโยชน์ ทำให้เราไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่า สิ่งต่างๆ นั้น สิ่งใดมีประโยชน์ หรือสิ่งใดไม่มีประโยชน์

ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากสิ่งต่างๆ สามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ ประโยชน์ส่วนตน กับประโยชน์ต่อส่วนรวม หรือประโยชน์ของประเทศชาติ ประโยชน์ทั้ง ๒ ประเภทนี้ มีความสำคัญต่อเราทุกคน แต่ถ้าจำเป็นต้องเลือกระหว่างประโยชน์ทั้ง ๒ ประเภทนี้ เราจะคำนึงถึงประโยชน์ประเภทใดเป็นสำคัญ

แน่นอนว่า ทุกคนย่อมต้องการที่จะมีแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเอง สิ่งใดไม่มีประโยชน์ ก็ไม่ยอมมีไว้ใกล้ตัว พฤติกรรมที่ต้องการจะรวบรวมซึ่งสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองจึงเกิดขึ้น โดยไม่สนว่าจะส่งผลกระทบต่อสิ่งรอบตัวอย่างไร จนบางครั้ง คนรอบข้างอาจเกิดความทุกข์จากการไขว่คว้าหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ของตน ก็เป็นไปได้

ข้อดีของการสร้างสรรค์สิ่งรอบตัวให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ที่เห็นได้ชัดนั้น ก็คือ การที่ตัวเราเองจะมีความสุข ใช้ชีวิตอยู่บนความสุขสบาย ยกตัวอย่างเช่น การพยายามหาเงินให้ได้มากที่สุด เพื่อไว้ใช้สอยในสิ่งที่เราต้องการ และช่วยยกฐานะทางสังคมให้สูงขึ้นในสายตาของผู้อื่น เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม อาจมีคนอีกเป็นจำนวนมากที่ต้องเดือดร้อนจากประโยชน์ส่วนตนของเราก็เป็นไปได้ จากตัวอย่างข้างต้น หากขั้นตอนการหาเงินของเราเป็นไปด้วยความทุจริต หรือคอร์รัปชัน ถ้าเป็นในระดับประเทศ นั้นหมายความว่า คนทั้งประเทศต้องเดือดร้อนจากการกระทำของเราเพียงคนเดียว

ดังนั้นแล้ว การหวังแต่เพียงประโยชน์ส่วนตนเพียงอย่างเดียว โดยไม่สนว่าผู้อื่นจะเดือดร้อนหรือไม่ จึงไม่ใช่สิ่งที่ดีนัก ถ้าคิดในแง่พระพุทธศาสนา การสร้างความสุขให้ตนเอง แต่ต้องมีผู้รับเคราะห์จากความทุกข์ของเรานั้น นั้นหมายความว่าเราได้สร้างบาปให้กับตัวเองอย่างมากเลยทีเดียว ยิ่งถ้าเป็นระดับประเทศ การทำให้คนทั้งประเทศต้องเดือดร้อนจากตัวเรานั้น ยังส่งผลต่อการได้รับการดูถูกจากต่างชาติด้วยว่า คนในประเทศยังเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน มากกว่าประโยชน์ของประเทศชาติ

เพราะฉะนั้นแล้ว เราจึงควรเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน อย่างน้อยที่สุดก็คือ การไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น ก่อนที่จะทำอะไรให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง ก็ควรคิดพิจารณาไตร่ตรองให้ดีเสียก่อนว่า สิ่งที่จะทำนี้ ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นแน่นอนหรือไม่ ถ้าสิ่งที่จะทำมีการส่งผลให้ผู้อื่นเดือดร้อน ก็ไม่ควรทำต่อ เพื่อให้ทุกคนในประเทศอยู่กันอย่างสงบสุข ไม่มีความเดือดร้อนจากการกระทำของเรา

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ในบางครั้งจะทำให้เราเสียผลประโยชน์อยู่บ้าง หากเรามีจิตสำนึกรักในประเทศ เราก็ควรคิดว่าเราเสียสละเพื่อประเทศ เพื่อให้ประเทศเรามีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น แต่จะมีคนสักกี่คนที่คิดว่า เราเสียสละเพื่อประเทศ ในความเป็นจริงแล้วน้อยมาก คนส่วนมากมักคิดถึงประโยชน์ส่วนตนเป็นสำคัญ อาจมีสาเหตุมาจากสภาพของสังคมที่มีแต่แบบอย่างที่ไม่ดี หรือการได้รับการปลูกฝังที่ไม่ดีมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ว่าได้

การจะปลูกฝังจิตสำนึกรักในประเทศให้กับประชาชนทุกคนนั้น เป็นสิ่งที่ทำได้ยาก เนื่องมาจากเยาวชนรุ่นใหม่ มักพบเจอแต่ตัวอย่างที่ไม่ดีของผู้ใหญ่ในสังคม อาทิเช่น การคอร์รัปชัน การทุจริต หรือการดำเนินงานบางอย่างของผู้ใหญ่ในสังคมที่ทำให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือ ล้วนแล้วแต่ทำให้เยาวชนเกิดความผิดหวังในประเทศมากขึ้น หรือการได้รับค่านิยมของต่างประเทศ ก็เป็นอุปสรรคของการทำให้คนรักประเทศเช่นเดียวกัน เพราะการที่คนได้รับค่านิยมของต่างประเทศมากเกินไป ส่งผลให้ค่านิยมแบบไทยๆ ได้รับการมองว่าเป็นค่านิยมที่ล้าหลัง ไม่ทันสมัยไปในทันที นอกจากนี้ การได้รับการเลี้ยงดูจากบิดามารดาตั้งแต่เด็ก ก็ส่งผลกระทบต่อจิตสำนึกรักในประเทศด้วย หากบิดามารดาปลูกฝังค่านิยมที่ไม่ดี ทำให้ลูกเกิดความเห็นแก่ตัวมาตั้งแต่เด็ก การจะมีความรู้สึกรักในประเทศก็จะเกิดขึ้นได้โดยยาก

แล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร เราควรมองกลับมาที่การปลูกฝังจิตสำนึกขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่การเรียนในโรงเรียนว่า เรามีการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีมาตั้งแต่เด็กเลยหรือไม่ นอกจากนี้ ผู้ใหญ่ในสังคมก็ต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กด้วย บิดามารดา ผู้ซึ่งโอกาสได้ดูแลลูกอย่างใกล้ชิดมากที่สุดก็ต้องมีการปลูกฝังจิตสำนึกรักในประเทศ และปลูกฝังคุณธรรม ความเสียสละให้ลูกตั้งแต่เด็ก

ดังนั้นแล้ว การจะทำให้ประชาชน คำนึงถึงประโยชน์ของชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ต้องเริ่มมาจากการสร้างจิตสำนึกรักในประเทศ และปลูกฝังให้ประชาชนมีพฤติกรรมอันดี ไม่สร้างความสะดวกฉ้อฉล และมีความเสียสละผลประโยชน์ส่วนตนให้กับส่วนรวมก่อน เป็นอันดับแรก ซึ่งทั้งสองประการนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากคนทุกคนในสังคม ไม่เฉพาะจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง

กล่าวโดยสรุปแล้ว การจะเลือกว่าอะไรสำคัญมากกว่ากัน ระหว่างประโยชน์ของชาติ หรือประโยชน์ส่วนตนนั้น ขึ้นอยู่กับความสำนึกรักในประเทศและคุณธรรมในจิตใจของแต่ละคนเป็นสำคัญ การเลือกประโยชน์ของชาติ แม้ว่าจะส่งผลดีในหลายๆ เรื่อง แต่ผู้ที่เลือกประโยชน์ส่วนตนก็ยังมีอยู่เช่นกัน ดังนั้นสิ่งแรกที่เราควรกระทำก็คือ การสร้างความรู้สึกรักในประเทศ และสร้างคุณธรรม ความเสียสละให้กับประชาชนทุกคน